

# บรรณาธิการแถลง

ท่านสมาชิกที่อ่านสัตวแพทย์สารในระยะหลัง ๆ มานี้คงจะมีความรู้สึกว้า หาจุด ยืนที่แน่นอนไม่ได้ เช่น สารบาญ แจ้งความ และอื่น ๆ จะเห็นว่าไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย เปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ การที่เป็นเช่นนี้ บก. ก็ใคร่จะแถลงให้ท่านสมาชิกทราบสาเหตุไว้ จุดสำคัญก็มาจาก เศรษฐกิจของการทำสัตวแพทย์สาร เพื่อให้ยืนยงคงอยู่ได้ โดยที่ บก. ตั้งปฏิธานไว้ว่า จะไม่ใช้เงินของสมาคมเลย จะใช้เงินจากผู้อุปถัมภ์ (แจ้งความจาก ห้าง, ร้าน บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือ) เท่านั้น แต่ขณะนี้ ผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ ๆ เช่น ปกหลังดำนนอก และปกหลังดำนใน เราก็ได้เปลี่ยนแปลง สารบาญ และอื่น ๆ เพื่อความเหมาะสม และเพื่อการอยู่รอด และที่อยู่รอดมาได้ เพราะผู้อุปถัมภ์ ท่านเกรงใจให้การสนับสนุน บก. ก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เมื่อหาจุดยืนที่มั่นคงได้แล้ว สัตวแพทย์สารคงจะอยู่ในมาตรฐานที่ดี และก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากท่านสมาชิก ที่ช่วยกันแก้ไข ส่งข้อติชมมามาก ๆ จะได้มีจุดยืนที่ดี และเด่น การเปลี่ยนรูปเล่มคงจะน้อยลง ขณะนี้ ก็ได้มีสมาชิกให้ข้อคิด ติชม มาหลายอย่าง บางท่านบอกว่าอยากให้กระดาษดีกว่านี้ จะทำให้มาตรฐานสูงขึ้น บก. ก็เปลี่ยนมาให้ท่านเล่มนี้แล้ว โดยใช้กระดาษปอนด์ให้รู้สึกน่าอ่านขึ้น

บางท่านก็ติมาว่า ชื่อหนังสือว่าเป็น เยอร์นัล ทำไมจึงมีเรื่องเป็นเหมือนสารคดี มีเรื่องอื่น ๆ เข้ามาแทรก ควรจะมีเรื่องวิจัย หรือเรื่องย่อ และแปลเอกสารให้มากจะดีกว่า บก. ก็รับฟัง

จากอีกหลายท่านว่า หนังสือสัตวแพทย์สารหนักไปทางเรื่อง ค้นคว้าวิจัย อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง มีภาษาอังกฤษมาก เอามาใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้



บก. เคยคิดหลายตลบแล้ว สมาชิกสัตว์แพทยสารมีมาก ย่อมต่างจิตต่างใจ และ  
 บก. เคยได้แถลงไว้ในเล่มที่แล้ว ๆ มาว่า จะเดินสายกลางก็จะเดินต่อไปจนกว่าจุดยืน และจุด  
 เดิน จะเปลี่ยนที่ไป ก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โอกาส และสมัย

สัตว์แพทยสาร ที่ยังไม่ถึงมือสมาชิก ขอได้โปรดท้วงติง แจ้งที่อยู่ของท่านให้ถูก  
 ต้องด้วยครับ

บก. ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สัตว์แพทยสมาคมจะจัดประชุมวิชาการ  
 ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหา-  
 วิทยาลัย พร้อมกับมีประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาข้อบังคับของสมาคม ที่ได้ปรับปรุง  
 เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับเดิม พ.ศ. ๒๕๐๒ และแก้ไขใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  
 แต่ยังไม่ได้รับหลักการจากที่ประชุมใหญ่ ขอให้สมาชิกทุกท่านมาช่วยกันร่วมแก้ไข จะได้  
 มีจุดยืนแห่งเดียวกัน

เหลือเวลาอีก ๕ เดือนเท่านั้น ที่สัตว์แพทย์จะมีโอกาสเป็นสมาชิกสัตว์แพทย-  
 สมาคมได้โดยเสียเงินถูก คือ สามัญประจำปี ๒๕ บาท สามัญตลอดชีพ ๓๐๐ บาท ถ้าเลย  
 เวลานั้นไปแล้ว ค่าสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเป็นดังนี้ สามัญประจำปี ๔๐ บาท สามัญตลอดชีพ  
 ๕๐๐ บาท.

บก.